

๗๐๘ ๑๔.๕

๒๓ มี.ค.๖๕

๑๐.๔๐ น.

สกลค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕3126/65

23 มี.ค. 2565 เวลา 10.30 น.



ด่วนที่สุด

ที่ สกพอ 1005/65/๐๙๖2



สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ชั้น 25 อาคาร กสท โทรคมนาคม
72 ซอยวิวัฒน์วงศ์ ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

22 มีนาคม 2565

เรื่อง ร่างนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 - 2580)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 6674 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอความเห็น เรื่อง ร่างนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 - 2580) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สกพอ. พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องกับข้อเสนอของกระทรวงกลาโหม โดยร่างนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2564 - 2580 จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการอาศัยการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาบริบทในด้านการส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีเป้าหมาย สกพอ. จึงขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดังนี้

1. การพิจารณาสีทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สกพอ. มีความเห็นสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานการสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการผลิตต้นน้ำ และด้วยห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีลักษณะพิเศษ และเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคง ส่งผลให้แนวทางการพิจารณากลไกการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ สิทธิประโยชน์ จำเป็นต้องมีการออกแบบรองรับที่รอบด้าน ดังนั้น ภายใต้การดำเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สกพอ. เห็นควรให้จัดตั้งคณะทำงานร่วม ที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิทธิประโยชน์การลงทุน เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องด้วยบริบทของการออกสิทธิประโยชน์ หากพัฒนาจากกลไกที่มีอยู่เดิม จะช่วยให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

/2. กลไก...

2. **กลไกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันประเทศ** ประเด็นด้านเทคโนโลยี ถือเป็นความท้าทายสำคัญด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาจพิจารณาดำเนินการ 1) จัดลำดับเทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องการสร้างความร่วมมือ และนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยอาจพิจารณานับเทคโนโลยีในระยะยาว เพื่อให้เกิดการผลิตในประเทศ ไปพร้อมกับการยกระดับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 2) การจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ควรพิจารณาให้ภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพมีบทบาทนำ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดการผลิต 3) กลไกในการจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชยหรือนโยบายออฟเซต (Offset Policy) ที่มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนในขณะเดียวกัน สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล เพื่อดึงดูดภาคเอกชนต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีเป้าหมายให้มีการลงทุนภาคการผลิตในอนาคต ทั้งนี้ สกพอ. ยินดีสนับสนุนการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมิศ แสงสุพรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก